

ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฉบับที่ D10 16 ธ.ค. 68		วิทยาลัยการทัพบก
ประเด็น ทรมัปป์ และ กรีนแลนด์	ทรมัปป์, กรีนแลนด์ และ Land Grab	
ประเด็นสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อมูลพื้นฐานของกรีนแลนด์</li> <li>- ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทรมัปป์ต้องการขยายอิทธิพลเข้าสู่กรีนแลนด์</li> <li>- กรณีทรมัปป์ต้องการกรีนแลนด์ เปรียบเทียบ กับ Land Grab</li> <li>- วิธีการอื่น ๆ ในการเพิ่มอิทธิพลของทรมัปป์หรือมีอำนาจในกรีนแลนด์</li> <li>- ผลกระทบต่อประเทศไทย</li> </ul>	



กรีนแลนด์ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอาร์กติก ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป และทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐนิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์ ประเทศแคนาดา ซึ่งถือว่าเป็นดินแดนเหนือสุดของโลก และอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก แม้ว่ากรีนแลนด์จะมีพื้นที่กว้างใหญ่ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีฐานะเป็นประเทศ ปัจจุบันกรีนแลนด์อยู่ในฐานะเป็นดินแดนปกครองตนเองของประเทศเดนมาร์ก มีอำนาจในการปกครองตนเอง มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล แต่ยังคงไม่มีอำนาจในด้านต่างประเทศและการทหาร กรีนแลนด์ มีเมืองหลวง ชื่อ นูค (Nuuk) ที่มีประชากรประมาณ 57,000 คน ส่วนมากเป็นชาวกรีนแลนด์อินูอิต (Greenlandic Inuit) และชาวยุโรป นับถือศาสนาคริสต์เป็นหลัก มีภาษาหลักคือภาษากรีนแลนด์และเดนมาร์ก สกุลเงินที่ใช้คือ โครนเดนมาร์ก (Danish Krone, DKK) ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับที่ใช้ในประเทศเดนมาร์ก ที่สำคัญอีกประการคือ ประเทศสหรัฐอเมริกามีฐานทัพอากาศ และ ฐานทัพรถบรรทุกตั้งอยู่ในกรีนแลนด์ด้วยซึ่งเดิมชื่อ ทูเล แอร์ เบส (Thule Air Base) แล้วเปลี่ยนชื่อมาเป็น ปีตอฟฟิค สเปซ เบส (Pituffik Space Base) เพื่อการปฏิบัติการกิจต่าง ๆ เช่น การป้องกันขีปนาวุธและการตรวจจับขีปนาวุธ ฐานทัพนี้ยังมีบทบาทในการติดตามและแจ้งเตือนภัยจากอวกาศและการบินอีกด้วย โดนาล ทรมัปป์ เคยเสนอแนวคิดในการซื้อกรีนแลนด์ในปี 2019 ระหว่างสมัยแรกของเขาในฐานะประธานาธิบดี แต่ไม่สำเร็จ ซึ่งประชาชนของกรีนแลนด์มีความคิดเห็นต่อนโยบายของทรมัปป์ในเรื่องนี้ว่า เป็นการพยายามขยายอิทธิพลในภูมิภาคอาร์กติก ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ นับเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและไม่ยุติธรรม พร้อมทั้ง มีท่าทีอย่างชัดเจนว่าไม่สนับสนุนการขายกรีนแลนด์ให้กับสหรัฐฯ แม้ว่าจะมีการปล่อยข่าวว่าพลเมืองกรีนแลนด์ราว 57.3% สนับสนุนข้อเสนอของทรมัปป์ แต่นั่นก็เป็นเพียงข้ออ้างของทาง สหรัฐฯ เท่านั้น ทั้งนี้รัฐบาลกรีนแลนด์และเจ้าหน้าที่ระดับสูง

ในประเทศต่างออกมาปฏิเสธข้อเสนอจากทรัมป์ และประกาศอย่างชัดเจนว่า กรีนแลนด์ไม่ใช่สำหรับขาย และการเสนอขายเป็นเรื่องที่ไม่น่าเคารพ

**ปัจจัย** สำคัญที่ทำให้ โดนัลด์ ทรัมป์ พยายามขยายอิทธิพลเข้าสู่กรีนแลนด์แบ่งออกเป็นสามประการ

ประการแรก **สภาพภูมิศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์ของกรีนแลนด์** เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมหาอำนาจทั้งสาม โดยเฉพาะสหรัฐฯ เนื่องจากที่ตั้งของกรีนแลนด์อยู่ในบริเวณมหาสมุทรอาร์กติกและมีพรมแดนทางตอนใต้ติดมหาสมุทรแอตแลนติก (Atlantic Ocean) ทำให้กรีนแลนด์เป็นทางเชื่อมระหว่างสามภูมิภาคที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง ได้แก่ ภูมิภาคอาร์กติก ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปยุโรป ยิ่งไปกว่านั้นระยะทางจากกรีนแลนด์ไปสู่ทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปยังอยู่ภายในรัศมีทำการของขีปนาวุธข้ามทวีป (Intercontinental ballistic missile: ICBM) ซึ่งมีขอบเขตตั้งแต่ 5,500 กิโลเมตรขึ้นไป ด้วยเหตุนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่สหรัฐฯ และพันธมิตรนาโตถึงให้ความสำคัญกับกรีนแลนด์อย่างมากนอกจากนี้ กรีนแลนด์มีพรมแดนติดกับเส้นทางการเดินเรือและขนส่งสินค้าใหม่ ๆ ผ่านมหาสมุทรอาร์กติกหลายเส้นทาง

ประการถัดมาคือ **กรีนแลนด์สามารถเป็นพันธมิตรสำคัญ** ที่ช่วยผลักดันประเด็นวาระต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ในกลไกพหุภาคีภายในภูมิภาคอย่างสภาอาร์กติก (Arctic Council) กรีนแลนด์ซึ่งมีตัวแทนอยู่ในสภาอาร์กติกผ่านสิทธิของเดนมาร์กมีสิทธิออกเสียงเพื่อตัดสินใจผ่านหรือคัดค้านประเด็นวาระต่าง ๆ ที่รัฐสมาชิกอื่น ๆ เสนอได้ แม้จะต้องผ่านการอนุมัติจากเดนมาร์กก็ตาม

ประการสุดท้ายคือ **กรีนแลนด์มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์** ซึ่งส่วนมากมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่



สูงดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น อาทิ ก๊าซธรรมชาติ สังกะสี ตะกั่ว เพชร ทอง ทองแดง เหล็ก ยูเรเนียม ฯลฯ

กรณีที่โดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความสนใจในการซื้อกรีนแลนด์มาตั้งแต่ปี 2019 และยังไม่ล้มเลิกความคิดนี้ อีกทั้งยังหาวิธีที่จะได้ครอบครอง สามารถเปรียบเทียบกับแนวคิด "Land Grab" หรือการยึดครองพื้นที่ โดยเฉพาะในแง่ของการที่รัฐหรือบุคคลพยายามเข้าครอบครองพื้นที่ของ

ประเทศอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือทางเศรษฐกิจโดยไม่คำนึงถึงความยินยอมของเจ้าของที่ดินเดิมได้ ดังนี้

1. **การขยายอำนาจ:** การที่ทรัมป์ต้องการซื้อกรีนแลนด์สามารถมองได้ว่าเป็นการขยายอำนาจของสหรัฐฯ ไปยังดินแดนที่มีความสำคัญทางภูมิศาสตร์และทรัพยากร การเคลื่อนไหวเช่นนี้สามารถมองว่าเป็นการพยายามขยายอิทธิพลเหมือนกับการ "ยึดครอง" ดินแดนจากรัฐอื่น
2. **ไม่คำนึงถึงความยินยอม:** การเสนอซื้อกรีนแลนด์เกิดขึ้นโดยไม่ได้ได้รับความยินยอมจากรัฐบาลเดนมาร์กที่ปกครองเกาะนี้ (แม้ว่าภูมิภาคนี้จะมีความเป็นอิสระในบางเรื่อง) ทำให้บางคนมองว่าเป็นการกระทำที่มีความใกล้เคียงกับการยึดครองที่ไม่เคารพสิทธิของประชาชนหรือเจ้าของที่ดินดั้งเดิม
3. **ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ:** ทรัมป์สนใจในกรีนแลนด์เพราะเกาะนี้มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ และมีมูลค่าสูง รวมถึงกรีนแลนด์ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับการขนส่งสินค้าในระยะยาว โดยเฉพาะในอนาคตเมื่อการละลายของน้ำแข็งในมหาสมุทรอาร์กติกทำให้เส้นทางการเดินเรือจากเอเชียไปยังยุโรปและอเมริกาสามารถใช้งานได้มากขึ้น การควบคุมเส้นทางนี้จะช่วยลด

ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า การเคลื่อนไหวในลักษณะนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับกรียึดครองดินแดนเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

วิธีการอื่น ๆ ในการเพิ่มอิทธิพลหรือมีอำนาจในกรีนแลนด์ที่ ทรัมป์ อาจทำได้ มีดังนี้

1. เสริมความสัมพันธ์ทางทูตและการลงทุน โดยที่ทรัมป์อาจจะใช้วิธีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับเดนมาร์กและรัฐบาลท้องถิ่นของกรีนแลนด์ โดยการเสนอความช่วยเหลือทางการเงินหรือการลงทุนในโครงการสำคัญในกรีนแลนด์
2. เพิ่มการมีฐานทัพทหารและยุทธศาสตร์ในพื้นที่ ทรัมป์อาจจะขยายการมีฐานทัพหรือสถานที่ทหารของสหรัฐฯ ในกรีนแลนด์ เพื่อเสริมความมั่นคงทางยุทธศาสตร์และอำนาจในพื้นที่อาร์กติก การมีฐานทัพทหารอาจช่วยให้สหรัฐฯ มีอิทธิพลมากขึ้นในพื้นที่นี้และทำให้สามารถควบคุมเส้นทางเดินเรือที่สำคัญได้
3. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของกรีนแลนด์ สหรัฐฯ อาจจะพยายามสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของกรีนแลนด์ผ่านการส่งเสริมการค้าหรือการลงทุนในภาคทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การขุดแร่หายาก หรือการพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งจะช่วยให้สหรัฐฯ ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรและอาจทำให้กรีนแลนด์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสหรัฐฯ มากขึ้น
4. การเพิ่มบทบาทในองค์กรระหว่างประเทศ ทรัมป์อาจจะพยายามเพิ่มอิทธิพลของสหรัฐฯ ในการกำหนดนโยบายและกฎระเบียบในภูมิภาคอาร์กติก โดยการใช้บทบาทในองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สภาอาร์กติก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีบทบาทในการปกครองและจัดการพื้นที่อาร์กติก รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินนโยบายที่สนับสนุนผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในพื้นที่นี้
5. เพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนและรัฐบาลท้องถิ่น ทรัมป์อาจพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลท้องถิ่นของกรีนแลนด์หรือประชาชนในกรีนแลนด์โดยตรง ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ หรือการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชน

หากโดนัลด์ ทรัมป์ ประสบความสำเร็จในการขยายอิทธิพลหรือได้กรีนแลนด์มาเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐฯ หรือมีอำนาจในกรีนแลนด์มากขึ้น นั่นอาจมี **ผลกระทบต่อประเทศไทย** เช่น ผลกระทบต่อเส้นทางการค้าทั่วโลก ผลกระทบต่อความมั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

คงจะต้องติดตามสถานการณ์หลังวันที่ 20 มกราคม 2568 ซึ่งทรัมป์จะเข้าสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการว่า ทรัมป์ จะจับกับกรีนแลนด์หรือไม่อย่างไร จนมีการคาดการณ์จาก ปีซีซี ถึง 4 หนทางที่จะเกิดขึ้นได้คือ 1. ทรัมป์หมดความสนใจ ไม่มีอะไรเกิดขึ้น 2. กรีนแลนด์ลงมติแยกตัว



เป็นอิสระกระชับสัมพันธ์สหรัฐฯ 3. ทรัมป์เพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจ 4. ทรัมป์ยกทัพบุกยึดกรีนแลนด์ แต่หากทรัมป์ จะกระทำการให้ได้กรีนแลนด์มาเป็นของประเทศสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าจะเป็นลักษณะ Land Grab หรือไม่ก็ตาม หรือหาก ทรัมป์ ใช้มิติทางการเมืองเข้ามาเพื่อโน้มน้าวให้กรีนแลนด์เลือกที่จะแยกตัวมาอยู่กับทางสหรัฐอเมริกา ก็จะเหมือนไครเมีย แต่ต่างกันตรงที่ ไครเมียใช้ ไฮบริด และมีการทหารเข้าร่วม ยิ่งไปกว่านั้น หากทรัมป์จะต้องใช้กำลังทหารเข้าบุกยึดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรีนแลนด์แล้วก็คงไม่ต่างจากที่ตนเองอ้างรัสเซียที่บุก

ยึดครองบาสในตอนนี้ และในส่วนของประเทศไทย เราก็อาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ไม่มากนักน้อยจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอำนาจในภูมิภาคอาร์กติกต่อไป



พ.อ.หญิง มนทิรา ยิ้มสมบูรณ์

อจ.ทก.วทบ.

แหล่งที่มา

1. BBC NEWS. ไทย. เหตุใดทรัมป์จึงจะยึดเกาะกรีนแลนด์และคลองปานามา? [ออนไลน์].2024, แหล่งที่มา: <https://www.bbc.com/thai/articles/cq8q41w0v28o>; [11 มกราคม 2568]
2. BBC NEWS. ไทย.ปธน. สหรัฐฯ ยกเลิกแผนเยือนเดนมาร์กกะทันหัน หลังถูกดักฟังเจรจาซื้อเกาะกรีนแลนด์ [ออนไลน์].2019,แหล่งที่มา: <https://www.bbc.com/thai/international-49418601>;  
[11 มกราคม 2568]
3. ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน. การแย่งยึดที่ดิน(Land Grabs). [ออนไลน์].2022, แหล่งที่มา: <https://www.sdgmovement.com/2021/08/03/sdg-updates-land-grabs>; [11 มกราคม 2568]
4. Connie Dillon and Steve Brady. Thule Air Base Gets New Name [ออนไลน์].2023 แหล่งที่มา: <https://www.spaceforce.mil/News/Article/3355840/thule-air-base-gets-new-name/>; 14 มกราคม 2568]
5. ผู้จัดการออนไลน์. เดนมาร์กสะดุ้ง! โพล US อ้างชาวกรีนแลนด์หนุนความคิดทรัมป์ อยากรับเข้าเป็นดินแดนของอเมริกา[ออนไลน์].2568 แหล่งที่มา: <https://mgronline.com/around/detail/9680000003949#>; [14 มกราคม 2568]
6. ไทยรัฐออนไลน์. ปีซีคาคัด มหาภพย์ทรัมป์อยากได้กรีนแลนด์ อาจจับได้ 4 แบบ[ออนไลน์].2568,แหล่งที่มา: <https://www.thairath.co.th/news/foreign/2835648#>; [14 มกราคม 2568]
7. กรุงเทพธุรกิจ. ‘ทรัมป์’ หวังครองโลก! ยก ‘กองทัพ’ ล่าอาณานิคมใหม่ DEEP Talk [ออนไลน์ ].2568 แหล่งที่มา: <https://www.youtube.com/watch?v=k8IHuRjKy4>; [14 มกราคม 2568]